

ภาวะตลาดเงินบาท :เปิด 33.37 อ่อนค่าจากวานนี้ หลังดอลลาร์แข็งค่าขาขึ้นรับตัวเลขศก.สหรัฐ-เฟดเร่งลด QE

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.37 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อเนื่องจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.32 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีเกินคาด และแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งจบเรื่องมาตรการ QE และปรับขึ้นดอกเบี้ย

"บาทอ่อนค่าต่อเนื่องจากทิศทางตลาดโลก หลังมีปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า ช่วงนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วมาก" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.25 - 33.50 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (24 พ.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.23104% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.27552%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 115.38 เยน/ดอลลาร์ อ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 5 ปี จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 115.08 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1210 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1221 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 33.292 บาท/ดอลลาร์
- "อาคม" ยืนยันนโยบายคลังแบบไม่สุดโต่ง หลังรัฐลุยกู้ 1.5 ล้านล้านบาท ประคองเศรษฐกิจ ด้าน "แบงก์ชาติ" ห่วงเศรษฐกิจฟื้นแค่ตัวเลข ชูนโยบายคลังยังเป็นพระเอก ห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่ง
- แบงก์พาณิชย์ปรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยปีนี้โตขยับ กรอบ 0.7-1.2% ปีหน้า 3.2-3.7% เหตุแรงส่งเยอะ ทั้งการบริโภคเอกชน การส่งออก การรวมกลุ่มในภูมิภาค มองภาคท่องเที่ยวฟื้นคืนปกติยังอีกหลายปี
- อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ยังส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จึงมีมติให้ขยายการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในรอบบัญชีของปี 59-62 ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นปี 65 และจะมีการออกประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินใหม่พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดภาระจากราคาประเมิน รวมถึงการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีหน้า
- กบง.มีมติลดราคาน้ำมัน "ดีเซล" ลงเหลือลิตรละ 28 บาท ปรับสูตรเหลือแค่ปี 7 ชนิดเดียว อนุมัติใช้ 4 เดือนดี เดย์ 1 ธ.ค.64 - มี.ค.65

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เท่านั้น หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อคืนนี้ (24 พ.ย.) โดยระบุว่า กรรมการเฟดมีความเห็นตรงกันว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ควรเตรียมความพร้อมในการเร่งปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (24 พ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อเชิงเก็งกำไรหลังสัญญาทองคำร่วงลงติดต่อกัน 4 วันทำการ อย่างไรก็ตาม สัญญาทองคำขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (24 พ.ย.) หลังจากที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้มีการเร่งปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งจะทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐอาจเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2564 ของสหรัฐขยายตัว 2.1% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ระดับ 2.0%

ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 71,000 ราย สู่ระดับ 199,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2512 ส่วนดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 5.0% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2533

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้